

Tập trung trí tuệ, đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024 - 2025

Năm học 2024 - 2025, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trọng tâm là triển khai hiệu quả chương trình GDPT mới, từng bước tháo gỡ khó khăn, khẳng định vị thế về chất lượng giáo dục.



Thầy và trò Trường Tiểu học Đông La (Đông Hưng) thi đua dạy tốt - học tốt.

Năm học vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 745 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nghiêm chỉnh chương trình giáo dục mầm non; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với đó, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lồng ghép có hiệu quả vào chương trình giáo dục mầm non.

Đối với giáo dục phổ thông, việc thực hiện "một chương trình, nhiều sách giáo khoa" đã được triển khai hiệu quả, phát huy được ưu điểm nổi bật giúp thay đổi từ gốc việc chuyển từ dạy học truyền thụ kiến thức sang dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp của tỉnh xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2023; có 2 thí sinh đạt thủ khoa toàn quốc; 1 thí sinh đạt á khoa toàn quốc. Môn Tiếng Anh sau nhiều năm kết quả chưa cao nhưng năm học 2023 - 2024 đã vươn lên xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố.



Giáo viên Trường Tiểu học Phú Xuân (thành phố Thái Bình) rèn nề nếp cho học sinh lớp 1.

Về chất lượng giáo dục mũi nhọn, có 42 thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, tăng 8 giải so với năm học trước; 1 học sinh xuất sắc đạt huy chương đồng cuộc thi Olympic Vật lý châu Âu 2024. Toàn tỉnh có hơn 2.800 học sinh lớp 9, 10, 11, 12 đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Đoàn Thái Bình giành nhiều huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Những kết quả trên là sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý,

giáo viên, nhân viên, học sinh; sự đồng lòng ủng hộ của phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Năm học 2024 - 2025 là năm học ngành giáo dục phải hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Chính vì vậy, toàn ngành sẽ tập trung thực hiện tốt Kết luận số 91-KL/TW, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày

04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo; đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo hướng phân cấp, phân quyền, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vai trò kiến tạo để phát triển giáo dục. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong năm học mới này, toàn ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm quy định về định mức số lượng, chuẩn giáo viên đối với các cấp học, bảo đảm nguyên tắc ở đâu có học sinh thì ở đó phải có giáo viên. Ngành sẽ quan tâm nâng chất lượng đội ngũ giáo viên trong toàn ngành, không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, mà còn vững vàng về tư tưởng, kỹ năng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Rút kinh nghiệm từ năm học trước, năm học 2024 - 2025, toàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; tập trung đánh giá công nhận chất lượng giáo dục bảo đảm đúng thực chất và tổ chức tốt các kỳ thi, đợt khảo sát theo kế hoạch năm học. Ngoài ra, chủ động nắm bắt các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong toàn ngành để chỉ đạo, quản lý, thanh tra, kiểm tra; khắc phục bệnh thành tích, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực. Đặc biệt, chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ, tạo đồng thuận trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Đội ngũ cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm học mới.

DẶNG ANH

Hân hoan chào đón năm học mới

Sáng ngày 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, gần 450.000 học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên của 745 cơ sở giáo dục trong tỉnh hân hoan bước vào năm học 2024 - 2025 trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Ông Vũ Quang Thìn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Hải



Lễ khai giảng năm học mới tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện được tổ chức trang trọng, ý nghĩa nhưng ngắn gọn mang lại không khí vui tươi đầu năm học mới. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, các thầy cô giáo trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng lực, năng khiếu để tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp. Chúng tôi mong các trường và phụ huynh sẽ kết hợp chặt chẽ trong việc giáo dục học sinh. Ngành giáo dục huyện Tiên Hải quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong dạy và học, đặc biệt là Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Ông Bùi Văn Bằng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy



Năm học 2024 - 2025, ngành giáo dục huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Tiếp tục rà soát, sắp xếp ổn định quy mô trường, lớp học. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm chất lượng, số lượng và phù hợp với tình hình thực tiễn. Triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm yêu cầu chương trình GDPT 2018. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, phấn đấu tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, góp phần đưa công tác giáo dục và đào tạo huyện Thái Thụy nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung ngày càng đổi mới, phát triển.

Bà Đặng Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình)



Nhờ không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và sự tận tâm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc chăm sóc dạy dỗ học sinh mà sự tin yêu và tin nhiệm của các bậc cha mẹ học sinh đối với nhà trường ngày càng được nâng cao. Ban giám hiệu và toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường đã nỗ lực chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí lớp học cũng như toàn bộ chương trình chào đón năm học mới một cách chu đáo, kỹ lưỡng, tạo cho các em cảm giác gần gũi, thân thiện và háo hức khi tới lớp học của mình sau những tháng nghỉ hè.

Cô giáo Ngô Thị Yến, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh



Năm học 2024 - 2025, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh sẽ kỷ niệm 40 năm thành lập, một dấu mốc rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường. Vì vậy, Đoàn Thanh niên sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường giao; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đạt nhiều thành tích cao. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên sẽ phát động đoàn viên thi đua học tốt, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Em Đặng Khánh Minh, Trường THCS Trần Phú (thành phố Thái Bình)



Năm học vừa qua, em đạt giải ba môn Toán trong kỳ khảo sát học sinh giỏi cấp thành phố. Năm học mới này, bằng những kế hoạch cụ thể mà bản thân tự vạch ra, em sẽ cố gắng hơn nữa, đạt thành tích cao hơn để xứng đáng với sự quan tâm của bố mẹ, sự dạy bảo của thầy cô giáo. Cùng với đó, em sẽ dành thời gian nhiều hơn để tham gia các hoạt động ngoại khóa do lớp, trường tổ chức để bổ sung thêm các kỹ năng sống cần thiết, từ đó giúp bản thân có hành trang tốt khi bước vào trường THPT.

LAN PHƯƠNG



Các câu lạc bộ võ cổ truyền phát triển đã thu hút sự tham gia của nhiều võ sinh ở các lứa tuổi.

Nuôi dưỡng tinh thần thượng võ

Võ thuật là một trong những môn thu hút đông thanh thiếu nhi tập luyện. Đa dạng câu lạc bộ (CLB) võ cổ truyền, Taekwondo, Karatedo, Kickboxing, Jujitsu... phát triển đã thiết thực nâng cao sức khỏe, khả năng tự vệ cũng như tinh thần thượng võ cho người học. Đây cũng là tiền đề quan trọng cho thể thao thành tích cao ngày càng phát triển.

Từ 17 - 19 giờ hàng ngày thường là thời gian sinh hoạt của các CLB võ thuật. Nếu như trước đây, các môn võ thu hút đông nam sinh tham gia tập luyện thì nay các bậc phụ huynh ngày càng ủng hộ con gái học võ.

Theo chị Nguyễn Thị The, phụ huynh võ sinh Phạm Thị Phương, CLB Karatedo xã Chi Lăng (Hưng Hà): Thời gian gần 3 năm tập võ, con đã thể hiện năng khiếu nổi trội ở bộ môn này, được tham gia thi đấu tại giải võ thuật của tỉnh. Sau quá trình tập luyện, con thay đổi rất nhiều, nhanh nhẹn, thông

minh, thích vận động hơn so với trước. Gia đình động viên con tích cực tập luyện, tham gia thi đấu để gặp gỡ, giao lưu, nâng cao tinh thần học hỏi. Cho con tập võ, thứ nhất là sức khỏe tốt lên, thứ hai là nâng cao kiến thức, thứ ba là giúp con thêm tự tin để bảo vệ chính mình trong những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Cùng quan điểm cho con tập võ để nâng cao thể hình, thể lực và giải tỏa căng thẳng sau giờ học, anh Nguyễn Xuân Yên, phụ huynh võ sinh Lê Tuấn Minh, CLB Taekwondo xã Quỳnh Xá (Quỳnh Phụ) đã gần

2 năm nay đều tạo điều kiện cho con tham gia tập luyện tại CLB của xã và thi đấu trong các giải võ thuật được tổ chức hàng năm của huyện và của tỉnh. Anh Yên chia sẻ: Điều đáng mừng là thể hình, thể lực của cháu rất tốt so với khi chưa tập. Bộ môn võ thuật này trước hết là đam mê thể thao của cháu nên phụ huynh nhất trí cho cháu theo đến cùng để nuôi dưỡng tinh thần thượng võ. Cháu thường tập luyện 1 tuần 2 buổi tại CLB nhưng về nhà làm nào có thời gian rảnh là đều chăm chỉ tự rèn luyện.

Theo huấn luyện viên (HLV) tại các CLB võ thuật, vì hoạt

động sôi nổi của CLB đa phần diễn ra ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng nên các HLV chú trọng nhiều đến những bài tập phù hợp cho lứa tuổi này, giúp các em thêm tự tin và có thể bảo vệ được bản thân mình trong những tình huống nguy cấp. Ngoài ra, việc tập luyện của mỗi học viên cần được giám sát kỹ lưỡng, tránh xảy ra chấn thương, ảnh hưởng đến quá trình vui chơi, học tập của các em. HLV Bùi Gia Thường, CLB Taekwondo huyện Quỳnh Phụ cho biết: Không chỉ trong các tháng hè mà thời điểm nóng trong năm, CLB cũng hoạt động

rất đều đặn. Hiện tại CLB toàn huyện đạt khoảng 160 võ sinh. Môn võ của CLB chúng tôi thu hút học sinh chủ yếu lứa tuổi cấp Tiểu học với tỷ lệ 60%, còn lại 40% các em ở cấp THCS, THPT.

Còn với HLV Vũ Ngọc Giáp, CLB Karatedo Trường Đại học Y Dược Thái Bình, bởi lứa tuổi võ sinh trong CLB đa dạng nên các bài tập cũng được bố trí linh hoạt, phù hợp với từng độ tuổi. HLV Vũ Ngọc Giáp cho biết: CLB trước đây đa phần là sinh viên nhưng những năm gần đây, phong trào hoạt động thể dục thể thao ngày càng phát triển sôi nổi, phụ huynh quan tâm nhiều đến việc rèn luyện thân thể của con em mình nên đăng ký tham gia CLB, tích cực đưa các con đến tập luyện.

Hiện tại ở CLB có các lứa tuổi từ mầm non đến sinh viên đại học, nhiều bác sĩ cũng theo tập vào khung giờ cố định trong tuần. Có những thời điểm, CLB là nơi sinh hoạt của khoảng 130 võ sinh, đều đặn các tháng trong năm là trên 60 võ sinh tham gia tập luyện. Đa dạng độ tuổi như vậy nên với mỗi lứa tuổi sẽ có những bài tập khác nhau. Các bạn nhỏ thường được khuyến khích rèn luyện ở những bài phát triển thể chất đơn giản, dễ vận động, phù hợp cơ thể và sức khỏe.

Võ thuật nói chung đều mang lại cho người tập những lợi ích như giúp khí huyết lưu thông, tay chân lạnh lợi, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, hình thành các kỹ năng tự vệ, chiến đấu; thư giãn thăng bằng tinh

thần, phòng, chống bệnh tật, rèn luyện nhân cách, hình thành những phẩm chất tốt và tạo cơ hội cho nhiều mối quan hệ xã hội lành mạnh. Để nâng cao hiệu quả tập luyện võ thuật tại các CLB trên địa bàn tỉnh, song song với việc giải võ thuật được tổ chức thường niên, mong rằng các huyện, thành phố sẽ nỗ lực tổ chức nhiều hơn những giải đấu nhỏ giúp võ sinh các lứa tuổi được thi đấu, giao lưu, đánh giá kết quả tập luyện cũng như chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm thường xuyên hơn. Đây sẽ là những sân chơi bổ ích, thiết thực cho các tầng lớp nhân dân nói chung, lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng nói riêng trong phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe hiện nay.

TÚ ANH



Võ sinh Taekwondo biểu diễn tại giải võ thuật tỉnh.